



ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๙/๕๘

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๖๕๘๑

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน ๘,๑๙๓ ราย เสียชีวิต จำนวน ๖ ราย ซึ่งในเดือนตุลาคมพบแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน อายุ ๕ - ๑๙ ปี ประกอบกับในเดือนพฤศจิกายนเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จึงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปีได้และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินมาตรการเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

จังหวัดระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายให้มีบุคลากรในการจัดการสำรวจสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงานหรือสถานที่ในสังกัด และสนับสนุนติดตามการดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยแจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำประชาชนเป็นอาสาปราบยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานที่สาธารณะฯ เคหะสถาน พร้อมกรอกแบบรายงานการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

๒. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงก่อนเปิดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.rayong.go.th หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๔๓ / โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com / www.rayong.go.th